

Empyrean Cam Ranh lý tưởng cho hội nghị và nghỉ dưỡng cao cấp

17:56 26/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trên Bãi Dài thơ mộng, một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do Tạp chí National Geographic vinh danh, The Empyrean Cam Ranh là một trong những resort chuẩn 5 sao với đa dạng loại hình dịch vụ cao cấp, được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.



Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng The Empyrean Cam Ranh

Top Ballroom lớn nhất Khánh Hoà

Khu nghỉ dưỡng The Empyrean Cam Ranh nổi bật bởi thiết kế cánh cung sang trọng, hài hòa ôm trọn lấy bờ biển Bãi Dài, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương bao la. Ngoài 700 phòng nghỉ cao cấp hướng biển, The Empyrean Cam Ranh còn cung cấp hệ thống phòng hội nghị với sức chứa từ 200- 1200 khách cùng nhiều sảnh chờ.



Solis Ballroom sức chứa hơn 1200 khách

Trong đó, Solis Ballroom là phòng họp không cột có diện tích lớn nhất với hơn 1700m², chiều cao trần lên đến 6.3m, khả năng đáp ứng cho tiệc lên tới 1200 khách. Phòng họp có thể linh hoạt chia thành các phòng nhỏ bằng vách ngăn di động, đáp ứng nhiều loại hình sự kiện. Với nội thất tiện nghi, tối tân và hệ thống âm thanh ánh sáng đạt tầm nghệ thuật, Solis Ballroom chính là không gian thích hợp để tổ chức các sự kiện doanh nghiệp, hội nghị, hội thảo.



Hội nghị “khởi đầu mới, mở thành công” của Midea Việt Nam

Bên cạnh các hội nghị, hội thảo và sự kiện truyền thống, The Empyrean Cam Ranh sở hữu những thảm cỏ xanh mát rộng lớn, bờ biển riêng dài hơn 500m, khuôn viên phố đi bộ, hay quảng trường, nhạc nước, đều là địa điểm lý tưởng cho các sự kiện Team Building, Gala Dinner ngoài trời. Đến với The Empyrean Cam Ranh, các sự kiện luôn có thể đồng thời kết hợp đa dạng các hoạt động giải trí, thể thao giúp gắn kết tinh thần đồng đội và nâng cao hiệu quả làm việc.



Chương trình teambuilding tại The Empyrean Cam Ranh

Đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, tác phong chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ tại chỗ và đảm bảo mỗi thành viên được thoải mái vui chơi, tận hưởng không gian xanh mát gần gũi thiên nhiên tại The Empyrean Cam Ranh Beach Resort. Đây chắc chắn sẽ là một dấu ấn thú vị không thể nào quên đối với du khách.



Không gian sân khấu biểu diễn và tiệc ngoài trời. Ảnh: PV

Nghỉ dưỡng tiện nghi, giải trí phong phú

Sau những giờ hội họp căng thẳng, du khách có thể tận hưởng những dịch vụ cao cấp, tiện ích ngay trong tại The Empyrean Cam Ranh như đắm mình thư giãn trong hồ bơi vô cực, bể sục jacuzzi, tắm biển, tham gia lớp yoga/ aerobic, thư giãn trên sông Lười hay chèo thuyền kayak.

Với mong muốn hài hòa trải nghiệm sự kiện và nghỉ dưỡng, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort còn mang đến nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn như tham gia các môn thể thao dưới nước, bắn cung, bi lắc, thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng sang trọng,.. giúp nâng cao tinh thần đoàn kết và gắn kết tập thể.



Hồ bơi vô cực view biển tại The Empyrean Cam Ranh

Ra mắt ưu đãi “hội nghị hiệu quả” chỉ từ 480k/khách, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort chào đón các nhà tổ chức sự kiện tới đây để tạo nên những buổi gặp gỡ khó quên bên bờ biển xinh đẹp của vịnh Cam Ranh. Từ kinh nghiệm đón tiếp những đoàn hội nghị lớn và đẳng cấp từ các đối hàng không, ngân hàng, bảo hiểm, dược phẩm, công nghệ và cả những tổ chức quốc tế. The Empyrean Cam Ranh luôn đón nhận được đánh giá cao từ tác phong phục vụ chuyên nghiệp, đem lại sự hài lòng cho mọi thành viên.

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/empyrean-cam-ranh-ly-tuong-cho-hoi-nghi-va-nghi-duong-cao-cap>